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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๒. ผศ.กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๓. อ.จุไร วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๔. ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๕. อ.ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๖. รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๗. ผศ.ดร.อัญชล ี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดคร ู

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๘. อ.ดร.สถาพร  ปกป้อง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๙. อ.ดร.มณฑล จันทร์แจม่ใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๑๐. รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธ์ุเวช ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๑๑.  อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๒. อ.นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๓. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๕. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี 
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๒๑. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๒๒. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๒๓. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๔. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒๕. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๖. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๗. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๘. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๙. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๐. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๓๑. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓๒. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๓๓. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓๔. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
โดยวันน้ีได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จากน้ันที่ประชุมได้เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญติัการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ได้ประชุมกลุ่มย่อยเก่ียวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะพัฒนาได้ ดังน้ี 
 ๑) เรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทเอกชนเห็นว่าเป็นไปได้ที่ทางเอกชนเข้ามาทํา Top Roof 
โดยใช้ solar panel บนหลังคาของอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย ทั้งพ้ืนที่ศูนย์เวียงบัว แม่สา แม่ริม  
และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยบริษัทเอกชนจะเป็นผู้เข้ามาลงทุน ซึ่งจะเก็บค่าไฟจากมหาวิทยาลัย และคิดว่า
น่าจะถูกกว่าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑๐% – ๒๐% โดยขอข้อมูลและรายละเอียดของรูปแบบอาคาร 
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ทุกอาคารที่เป็นหลังคาว่าแต่ละอาคารมีโครงสร้างอย่างไร มีเน้ือที่เท่าใด โดยจะไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ 
แล้วนําเสนอมหาวิทยาลัย และหากเป็นรูปธรรมก็จะนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ๒) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร 
เก่ียวกับเรื่องการเฝ้าระวังการใช้พลังงานในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับอาเซียน       
โดยจะใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะน้ีมีความต้องการบุคลากรทางด้านน้ีเกือบ ๘ ,๐๐๐ ชุมชน  
โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยสร้างอาสาสมัคร ซึ่งอาจฝึกอบรมให้ประชาชนในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และอบรม
ให้แก่กองทุนต่าง ๆ ของเอกชน และอาจจะขยายการฝึกอบรมให้ถึงระดับอาเซียน สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง 
ที่ต้องการมากคือ บัณฑิตที่มีทักษะ ทํางานเป็น โดยเฉพาะในกลุ่มที่รับช่วงต่อจากระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตที่ได้รับปริญญาทางด้านเทคโนโลยี  
และปริญญาทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์ เน่ืองจากทั้ งสองกลุ่มผลิตนักวิชาชีพทั้ งด้านเทคโนโลยี  
และอุตสาหกรรมบริการ โดยให้ข้อคิดไว้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยจะรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ 
ปวส. เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีตามความต้องการดังกล่าว กรณีน้ีต้องศึกษากันต่อไป อีกประการหน่ึง 
ที่มีความเป็นไปได้ คือ ขณะน้ี adiCET มีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกสามารถสร้างนวัตกรรมให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ปลั๊กไฟที่เป็นสมาร์ทปลั๊ก เมื่อเสียบ
ปลั๊กไปแล้วสามารถควบคุมได้ว่าให้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศนั้น เปิด - ปิด ในเวลาเท่าใด 
ออกจากบ้านให้ปิดดวงไหน เปิดดวงไหน เข้ามาในบ้านให้เปิดดวงไหน เป็นต้น ฉะน้ัน หากจะลงทุนต่อไป 
ก็ให้นําเรื่องของเอกชนเข้ามา เพราะกรณีน้ีเป็นต้นแบบอีกเรื่องที่เอกชนคิดว่าจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราได้  
คือ มหาวิทยาลัยจะสร้างอะไร เช่น จะเปิดคณะใหม่ แล้วคณะใหม่ที่ เปิดสอนน้ันจะก่อสร้างอย่างไร  
ใช้งบประมาณเท่าไร ใช้เครื่องมือเท่าไร มหาวิทยาลัยต้องคํานวณออกมาให้ชัดเจน โดยบริษัทเอกชนสามารถ 
มาลงทุนได้เลย ซึ่งเรียกว่าผ่อนชําระคืนหรือแม้แต่คณะที่มีอยู่ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร
อาจจะไม่ทันสมัย เครื่องมืออาจจะยังไม่ดีพอในสาขาน้ัน ๆ ก็ให้เอกชนเข้ามาลงทุนได้เลย แล้วมหาวิทยาลัย 
ก็ขอผ่อนชําระ โดยอาจจะนําเงินค่าบํารุงการศึกษามาผ่อนชําระ หรือนํางบรายหัวที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ
มาผ่อนชําระ เป็นต้น ซึ่งขณะน้ีก็ให้มหาวิทยาลัยไปทํารายละเอียดสรุปตามความคิดเห็นเบ้ืองต้น แล้วอาจจะ 
มีคณะเพ่ือไปศึกษาให้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ที่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย ที่นายกสภามหาวิทยาลัย 
ยกประเด็นน้ีมาพูดเพราะว่ามีพระราชบัญญัติดังกล่าว เราควรจะพิจารณาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. น้ี
อย่างไร  
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การพัฒนามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 



๕ 
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๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๑ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงนิประจําตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอ   
ที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน       
๑ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และได้รับเงินประจําตําแหน่ง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ 
อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา “การจัดทําบัญชีด้วยโปแกรมสําเร็จรูป” และตํารา เรื่อง “การบัญชีช้ันสูง ๒” 
 จากน้ันผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ได้รับมอบสัมฤทธิบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ที่ได้สร้างสรรค์ 
งานวิชาการให้กับภาควิชา มหาวิทยาลัย และสังคม   
  

หลังพิธีมอบสัมฤทธิบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวกับผู้ที่ได้รับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ดังน้ี  “สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณที่ ได้สร้างผลงานทางบัญชีซึ่ งเป็นประโยชน์ 
ต่อมหาวิทยาลัยและบุคคลอ่ืน ๆ ที่ต้องการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากสําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย   
ที่จะสร้างผลงาน สร้างความรู้ สร้างตํารา สร้างงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้น การมีบุคลากรแบบอาจารย์ทําให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น” 
 
 ๑.๒.๒ การรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๙  
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งประเภทโควตาและประเภทสอบคัดเลือก  
ซึ่งมีผู้มารายงานตัว โดยแยกเป็นประเภทโควตา จํานวน ๑,๕๖๕ คน และประเภทสอบคัดเลือก จํานวน 
๒,๗๑๔ คน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔,๓๗๗ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดแผนรับนักศึกษาไว้ จํานวน ๔,๗๗๐ คน 
ยังตํ่ากว่าแผนรับนักศึกษาอยู่ จํานวน ๓๙๓ คน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
 
 
 
 



๖ 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับจํานวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนว่ามีจํานวน

เท่าใด ได้ตํ่ากว่าแผนการรับเท่าใด สาขาไหนลดหรือเพ่ิมขึ้นอย่างไร และควรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๒) มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะดําเนินการกับจํานวนโควตาที่เหลืออีกประมาณ ๔๐๐ คน อย่างไร 
เพ่ือไม่ให้เสียประโยชน์ทางการศึกษา  

๓) ควรมีการอภิปรายประเด็นน้ีอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากมีผลกระทบถึงระดับประเทศ  
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. รับทราบ การรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ดังน้ี ผู้มารายงานตัวประเภทโควตา จํานวน ๑,๕๖๕ คน และประเภทสอบคัดเลือก จํานวน 
๒,๗๑๔ คน รวมท้ังสิ้น จํานวน ๔,๓๗๗ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดแผนรับนักศึกษาไว้ จํานวน ๔,๗๗๐ คน  
ยังตํ่ากว่าแผนรับนักศึกษาอยู่ จํานวน ๓๙๓ คน 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจํานวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ว่ามีจํานวนเท่าใด ได้ตํ่ากว่าแผนการรับเท่าใด สาขาไหนลดหรือเพ่ิมขึ้นอย่างไร และควรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือระดมความคิดต่อไป 
 
 ๑.๒.๓ กําหนดการประชุมสัมมนาเชงิวิชาการ  

เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนญู เพื่อปวงชนชาวไทย”  
วันพฤหสับดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนนิการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทและหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในอันที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะตามความในมาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน และให้มีภาระหน้าที่ในการแสวงหาความจริงเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 ดังน้ัน ในโอกาสที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง กําหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกําหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือปวงชน 
ชาวไทย” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.        
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
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ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน ผู้นําชุมชน ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือปวงชนชาวไทย” วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๘ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัย
ที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
 
 ๑.๓.๒ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ  
เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งบัดน้ีวารสารฯ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 



๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 

๑. หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๘ – ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม “...ดําเนินการถูกต้องแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เหลืออยู่...”  
 เป็น “...ดําเนินการถูกต้องแล้วว่า สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ จึงเป็น

มติสภามหาวิทยาลัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เหลืออยู่...” 
๒. หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม  “ศาสตราจารย์” 
 เป็น “ศาสตราจารย์ ว่า สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ จึงเป็นมติ 

สภามหาวิทยาลัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว” 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่แก้ไข 

โดยระเบียบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒ ซึ่งเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมจะพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เฉพาะระเบียบวาระน้ี ในระเบียบวาระที่ ๖.๑ ของการประชุมในคร้ังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในช่วงสี่ปขี้างหน้าเพื่อใช้เปน็กรอบและทศิทางในการสรรหาอธิการบดี  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  
๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติดังน้ี ๑) อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบาย 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี จํานวน 
๑๓  ราย  รายละเอียดตาม  (ร่าง) คําสั่ งที่ นํ าเสนอ  ทั้ งน้ี  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ยกร่างนโยบาย 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี  
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป ๒) มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เร่งดําเนินการตกลงกันเองเพื่อนําส่งรายช่ือให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และ ๓) มอบประธานกรรมการ
พิจารณาและแจ้งรายช่ือกรรมการและเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป น้ัน 



๙ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ี  ได้ ดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ .๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหา
อธิการบดี 

 
๓.๒ (ร่าง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง ๔ ปีข้างหน้า 

เพื่อใช้เปน็กรอบและทศิทางในการสรรหาอธิการบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ประธานกรรมการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า
สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการสรรหาอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการยกร่างนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ นําเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรปรับแก้ร่างนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการสรรหาอธิการบดี ข้อ ๒ ว่า “...เพ่ือผู้ที่ได้รับการสรรหานําไปจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง ๔ ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นกรอบและ

ทิศทางในการสรรหาอธิการบดี รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๓.๓ บทสรุปสาํหรบัผู้บริหารผลการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๗ 
จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี ้

 (๑)  สภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 (๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคณุลักษณะของบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 (๓) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 

และการให้บรกิารหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 (๔) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

และการให้บรกิารหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 (๕) ความคิดเหน็ของนักศึกษาและบคุลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  (๖) ความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการดําเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น  

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่  
 
 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เคยเสนอบทสรุปสําหรับผู้บริหารผลการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจําปี ๒๕๕๗ ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
พิจารณา และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเสียก่อน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป  
โดยให้แยกเป็นรายคณะด้วย น้ัน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําที่ระบุไว้เป็นจํานวนหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้ว 
สามเดือนใช่หรือไม่ ซึ่งหากเป็นตัวเลขที่ใช้อ้างอิงในการประกันคุณภาพน้ัน จะพิจารณาถึงผู้ที่มีงานทํา 
หลังสําเร็จการศึกษาไปแล้วภายในหนึ่งปี หากเป็นตัวเลขที่หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วสามเดือนตัวเลข
ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ 

๒) ในการสํารวจคร้ังใหม่ควรปรับปรุงข้อคําถาม 
๓) ควรแบ่งช่วงเวลาของข้อคําถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วงของการมีงานเป็นช่วง ๆ 

ดังน้ี (๑) ช่วง ๑ – ๓ เดือน (๒) ช่วง ๔ – ๖ เดือน (๓) ช่วง ๗ – ๙ เดือน และ (๔) ช่วง ๑๐ – ๑๒ เดือน  
และควรรายงานพร้อมทั้งนําเสนอให้ครอบคลุมทุก ๆ ช่วง จนถึงช่วงระยะเวลา ๑ ปี  

๔) ควรปรับปรุงกระบวนการทํางาน ต้ังแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล 
และการรายงานให้รวดเร็วและให้เป็นปัจจุบันมากกว่าน้ี  

๕) ควรพิจารณาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างตํ่ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงร้อยละ ๗๖  
ซึ่งค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  



๑๑ 
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๖) การที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับค่าจ้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอาจมีสาเหตุ
มาจากการสมยอมที่อยากได้งานทํา เช่น บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทางด้านครุศาสตร์ไปเป็นครูอัตราจ้างตาม
สถานศึกษาเอกชนต่าง ๆ ซึ่งตามกฎหมายต้องได้รับค่าจ้างขั้นตํ่า ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ตามหลักความจริงแล้ว 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ัวไปไม่สามารถจ้างตามค่าจ้างที่กฎหมายกําหนดได้ เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนได้รับ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรายหัวไม่เพียงพอ ฉะน้ัน โรงเรียนเอกชนที่มีขนาดเล็กจะมีเด็กจํานวนน้อย 
โรงเรียนจะไม่สามารถนําไปจ้างครูตามอัตราจ้างที่กฎหมายกําหนดได้ ซึ่งอาจเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ไม่สามารถ
จ้างตามกฎหมายกําหนด 

๗) จากข้อมูลที่รายงานมาสิ่งที่ น่าสนใจ คือ เพราะเหตุใดถึงได้ค่าจ้างตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ถึงร้อยละ ๗๐ ทั้งที่ เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีถึงร้อยละ ๖๙ ที่ได้ค่าจ้างตํ่ากว่ามาตรฐาน  
ข้อมูลที่ได้น้ีควรจะทําอย่างไร ซึ่งสามารถสะท้อนถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชาติ ว่าที่กําหนดเงินมา
น้ันบัณฑิตส่วนใหญ่ได้ไม่ถึงเกณฑ์ อาจให้ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานดังกล่าวได้หรือไม่ว่าจะมีมาตรการ
อย่างไรเพ่ือช่วยเหลือบัณฑิตดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรนําประโยชน์จากผลการสํารวจครั้งน้ีไปใช้ มิเช่นน้ันก็จะ
กลายเป็นเรื่องรับทราบกันตามปกติไม่เกิดประโยชน์อะไร การสํารวจครั้งต่อไปควรช้ีให้เห็นว่า บัณฑิตที่ได้รับ
ค่าตอบแทนตํ่ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท น้ัน ได้รับตํ่าสุดเป็นจํานวนเงินเท่าใด และควรกําหนดเป็นช่วง ๆ ได้หรือไม่ 
เช่น (๑) ได้รับค่าตอบแทน ต้ังแต่ ๙,๐๐๐ บาท (๒) ได้รับค่าตอบแทน ต้ังแต่ ๙,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท       
(๓) ได้รับค่าตอบแทน ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ – ๑๑,๐๐๐ บาท (๔) ได้รับค่าตอบแทน ต้ังแต่ ๑๑,๐๐๑ – ๑๒,๐๐๐ 
บาท ๕) ได้รับค่าตอบแทน ต้ังแต่ ๑๒,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาทเป็นต้น โดยเริ่มต้นต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
แต่หากมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในแบบสอบถามเดิม ก็ให้วิเคราะห์และนํามารายงานด้วย 

๘) มหาวิทยาลัยควรมีแผนช่วยเหลือบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทํา เน่ืองจากผลการวิจัยน้ีปรากฏว่า
บัณฑิตยังไม่มีงานทําอยู่ จํานวน ๑,๐๕๐ คน จากจํานวนที่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไป จํานวน ๒,๙๓๓ คน  

๙) ควรพิจารณาและให้ความสําคัญกับเรื่องของปริมาณนักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษา 
เน่ืองจาก ณ วันน้ีการศึกษามีการแข่งขันที่สูงมาก ทุกมหาวิทยาลัยพยายามสร้างเป้าหมายการรับนักศึกษา    
ให้ได้ปริมาณมาก เพ่ือที่จะนํารายได้มาหล่อเลี้ยงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาออกมาส่วนใหญ่ต้องรองานและไปเป็นลูกจ้าง แต่ตามหลักความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องไปเป็นลูกจ้าง
เสมอไป บัณฑิตควรเป็นนายตนเองให้ได้ เน่ืองจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต้องเลือกคนที่ดีที่สุด และควร
ตระหนักถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มหาวิทยาลัยควรทบทวนว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต้องนํามาพิจารณา 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เช่น นโยบาย หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  

๑๐) ควรเพ่ิมเติมประเด็นข้อคําถามในแบบสอบถาม กรณีลักษณะงานที่ทํา เช่น เป็นลูกจ้าง
เป็นเจ้าของกิจการตนเองหรือศึกษาต่อ จํานวนเท่าใด หากมีอยู่แล้วในแบบสอบถามให้นํามาวิเคราะห์และ
รายงานด้วย ซึ่งสามารถนําไปเป็นข้อคิดได้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจของนายจ้าง ความพึงพอใจ
ของบัณฑิต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ว่าควรจะทําอย่างไร จึงเรียกว่าเรื่องคุณภาพแม้ไม่ได้ถามโดยตรงแต่ไปดู
ข้อเสนอแนะจากแบบสํารวจก็นํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตได้เช่นกัน  

๑๑) ควรทําการสังเคราะห์รวมของแบบสอบถามท้ังหมด และนํามารายงานสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ดังน้ี (๑) การมีงานทํา การไม่มีงานทํา (๒) ความพึงพอใจของนายจ้าง ความพึงพอใจของบัณฑิต  
(๓) ข้อเสนอแนะของนายจ้าง ข้อเสนอแนะของบัณฑิต  

๑๒) ควรสะท้อนข้อมูลดังกล่าวน้ีให้กับทุกคณะ มหาวิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือนํา
ข้อมูลดังกล่าวน้ีไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน/การบริหาร
จัดการ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพและมีความพึงพอใจมากย่ิงขึ้น  



๑๒ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ โดยมอบผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามการสังเคราะห์/

วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ รวมท้ังนําแบบสอบถามที่มีอยู่มาสังเคราะห์ในภาพรวมให้เก่ียวเนื่องกันหมด  
 
๓.๔ แผนธรุกิจหารายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 
 อาจารย์ ดร .รัชนีพร สุท ธิภาศิลป์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบคณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
แล้วมานําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาจัดทาํแผนธุรกิจหารายได้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ควรทําการสํารวจตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา
โครงการ เน่ืองจากปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยท้องถิ่นหลายมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเช่นเดียวกัน และมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตลาดผักปลอดสารพิษ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และตลาดสดแม่เหียะ ส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีตลาดผักปลอดสารพิษเช่นเดียวกัน ทั้งสองมหาวิทยาลัยมี
ลูกค้าประจําจํานวนมาก ดังน้ัน จึงควรมีการวิจัยและพิจารณาว่าจะผลิตได้แค่ไหน จะสร้างเครือข่ายและ 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างไร โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การอบรมและควบคุมการผลิต 
ตรวจสอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยให้พ้ืนที่ชาวบ้านเข้ามาปลูกผักร่วมกับนักศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหว่างนักศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่แม่ริม นักศึกษาและอาจารย์ก็จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง 
เกิดทักษะการเรียนรู้ ชาวบ้านก็มีความรู้และมีรายได้ต่อไป  

๒) โครงการดังกล่าวน้ีควรเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเป็นในทุกขั้นตอน ให้นักศึกษาเริ่มเป็น
ผู้ผลิตผักที่มีคุณภาพสูง มีทักษะด้านการจัดจําหน่าย และต้องให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน       
ซึ่งหากสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการตนเองได้ โดยไม่ต้อง
เป็นลูกจ้างใคร 

๓) ควรรายงานและนําเสนอในประเด็นของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพด้วย เน่ืองจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และมีโครงการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีงานวิจัย และส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปอาหาร โดยเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
งานวิจัยของนักศึกษาบางคนสามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือออกจําหน่ายได้ ควรมีการระดมสมองระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และชุมชน 

๔) ควรเพ่ิมเติมส่วนของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพให้เห็นว่าจะมีผลผลิตทั้ งสองอย่างที่มี
ความสําคัญของคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ ผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือสุขภาพ ว่ามีอะไร
อย่างไรบ้าง และต้องระบุถึงต้นทุนและความคาดหมายว่าจะมีรายได้เท่าใด ให้เหมือนกับเรื่องผัก 

 



๑๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้

นําเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น 
โดยมาจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เรียบร้อยแล้ว  
 ในการน้ีกองนโยบายและแผน จึงนําเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) หน้า ๑๓ ควรปรับวิสัยทัศน์ให้สื่อความหมายถึงการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน แต่จะ
มุ่งเน้นเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูเป็นหลัก แต่ไม่ใช่การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู
อย่างเดียว 

๒) หน้า ๑๔ ควรปรับค่านิยมหลักภาษาอังกฤษให้มีความหมายที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับค่านิยมหลักภาษาไทย 

๓) หน้า ๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ควรระบุภาษาไทยก่อนแล้วค่อยระบุภาษาอังกฤษ
ไว้ในวงเล็บ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข 
ให้เรียบร้อยเสียก่อน 
 



๑๔ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ขออนุญาตที่ประชุมไม่ร่วมประชุมในวาระการประชุมน้ี 
จึงได้ออกจากห้องประชุมไป จากน้ันเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์      
ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย จะครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเพ่ือให้เป็นไป
ตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ัน 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จํานวน ๘ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) 

คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
  ๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    เป็น กรรมการ 
  ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ 
  ๔. อาจารย์ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
เป็น กรรมการ 

  ๕. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

  ๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น เลขานุการ 
  ๗. ........................................................................ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘. ........................................................................ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  
  ทั้ งน้ี  ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบั ติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามความในมาตรา ๒๘  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอช่ือผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการประชุมต่อไป 
 
 



๑๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๔.๒.๒ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจําสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ดังน้ัน ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมควรพิจารณาตรวจสอบว่าบุคคลที่นําเสนอน้ันต้องเป็น
บุคคลที่มีกิริยามารยาทดี การพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส่ และเอาใจใส่ต่องานบริการ โดยให้
ทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้นายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่งต่อไป 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 มอบผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ไปพิจารณาดําเนินการ แล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่งต่อไป  
 

  ๔.๒.๓ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจําวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ดังน้ัน คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรพิจารณาตรวจสอบว่าบุคคลที่นําเสนอน้ันต้องเป็นบุคคลที่มี
กิริยามารยาทดี การพูดจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส่ และเอาใจใส่ต่องานบริการ โดยให้ทํา
หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้นายก 
สภามหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่งต่อไป 

 
 



๑๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 มอบคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ดําเนินการ แล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่งต่อไป  
 

  ๔.๒.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้  
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ .ศ . ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ . ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ (๑) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ (๑)  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่ง

ประเภทผู้บริหาร จํานวน ๖ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
  ๔. รองศาสตราจารย์เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เป็น กรรมการ 
  ๕. นายอํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

เป็น กรรมการ 
  ๖. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

เป็น เลขานุการ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกรรมการลําดับที่ ๒ – ๕ มีวาระ 

อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
 



๑๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๔.๒.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้  
ตําแหน่งประเภทท่ัวไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ .ศ . ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ . ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ (๒) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ (๒)  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทท่ัวไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรกําหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งเช่ียวชาญหรือชํานาญการ
เข้ามาเป็นกรรมการด้วย  
 ๒. ควรพิจารณาทบทวนข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ (๒) ในประเด็นเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าจะ
ต้ังมากกว่าจํานวน ๕ คน ได้หรือไม่ และสามารถนําบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่ง
เช่ียวชาญหรือชํานาญการเข้ามาเป็นกรรมการด้วยได้หรือไม่ หากสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ก็ให้ดําเนินการแก้ไข 
แต่หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ก็แต่งต้ังตาม (ร่าง) คําสั่งน้ี 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่ง

ประเภททั่วไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วให้นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  

 
  ๔.๒.๖ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการเคลื่อนย้ายไปพื้นทีศู่นย์แม่ริม 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 
 

  ๔.๒.๗ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพ้ืนที่ศนูย์เวียงบัว และพืน้ที่ศูนย์แม่สา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 



๑๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอท่ีประชุมว่า 

ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอ 
การให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๘๗๖ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 
สําเร็จการศึกษา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ คน 
 ระดับปริญญาโท ๒ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๑,๘๗๓ คน 

   รวม ๑,๘๗๖ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้

ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๘๗๖ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 
  ๔.๓.๒ ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
อาจารย์กรเพชร เพชรรุ่ง ผู้ อํ านวยการสํ านักงานจัดการศึกษาทั่ วไป  นํ าเสนอที่ ประชุมว่า                

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ .ศ . ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  
โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘       
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 
 



๑๙ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ควรบังคับให้นักศึกษาเฉพาะผู้นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมทุกคน และประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวน 
ให้มีผู้เข้าร่วมมาก ๆ โดยเฉพาะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการต้องมีส่วนร่วมช่วยประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาคมรับทราบอีกทางหน่ึงด้วย 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ 
 

 ๔.๓.๓ ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมว่าด้วยมหาวิทยาลัย 

ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖๐  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘  (๗ )  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. .... 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอท่ีประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ....     
ต่อคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

๑) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
๒) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
๓) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



๒๐ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ควรให้คณบดีคณะน้ัน ๆ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะน้ัน ๆ  
ไม่ควรเป็นเพียงกรรมการและเลขานุการ หากมีคดีอาญาขึ้นมาประธานกรรมการท่ีมิใช่คณบดีจะร่วมรับผิดด้วย
หรือไม่ ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลนโยบายของคณะท้ังหมด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต้องรับผิดและรับชอบ 
ในเรื่องต่าง ๆ และประธานเป็นผู้ควบคุมนโยบายในคณะจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่หรือจะลอยตัว  

๒. มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยกฎหมาย จึงไม่ควรนําองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยมาเทียบเคียง ฉะน้ัน เมื่อมาตรา ๓๖ ให้คณบดี
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดจึงเห็นว่าควรเป็นประธานในคณะกรรมการประจําคณะน้ัน ๆ และหากประเมิน 
ตามมาตรา ๓๙ ก็ควรประเมินคณะกรรมการประจําคณะน้ัน ๆ ด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ให้นโยบายคณบดีทั้งหมด 
เพราะในกรณีน้ีคณบดีเป็นเพียงกรรมการและเลขานุการเท่าน้ัน  

๓. ควรศึกษาว่าขอ้บังคับฯ ฉบับใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่าข้อบังคับฯ ฉบับเดิมอย่างไร  
๔. ไม่ควรหยิบยกวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมาเป็นแบบอย่างในการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ

ประจําคณะเน่ืองจากโครงสร้างการบริหารจัดการต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน  
๕. ไม่เห็นด้วยที่จะให้รองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๖. ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี หน้า ๑๐๐ หมวด ๒ คณะกรรมการฯ ไม่ได้ล้ําเส้นคณบดี ข้อ ๑๗  

และข้อ ๑๘ ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ได้ล่วงล้ําอํานาจหน้าที่ของคณบดี การบริหารคณะยังอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของคณบดีทั้งหมด เพียงแต่คณะกรรมการประจําคณะตามข้อ ๗ หมวด ๑ เสมือนเป็นผู้ ช่วยคณบดี 
ในการปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ด้านบริหารหรือด้านการบังคับบัญชา
ทั้งหมดยังอยู่ที่คณบดี ข้อบังคับฯ เดิม ให้คณบดีเป็นประธานกรรมการท้ังสองชุด ซึ่งเกิดการทํางานซ้ําซ้อน 
ในทางสากลไม่ทํากัน และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ  

๗. ข้อบังคับฯ น้ี เปลี่ยนแปลงเฉพาะหมวดองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดเดิม
คือคณบดีเป็นประธานทั้งสองชุด ต่อมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้รองอธิการบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเสนอเป็น
ทางเลือกว่าจะเอาอย่างใด เน่ืองจากเดิมคณบดีเป็นประธานกรรมการทั้งสองชุดทําให้เกิดความซ้ําซ้อน 

๘. มาตรา ๔๑ วรรคสอง ระบุให้มีกรรมการประจําคณะ หากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของข้อน้ี
ในส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ไม่ได้ระบุว่าให้รองอธิการบดีท่านหน่ึงหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากสภามหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นคณะกรรมการน้ัน ๆ  

๙. เน่ืองจากคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะ การบริหารงานในคณะควรให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือรองรับการประเมินคณบดีตามมาตรา ๓๙ ฉะน้ัน เห็นว่ามาตรา ๔๑ การบริหารส่วนราชการใน
ที่น้ีตามนัยน่าจะหมายถึงการบริหารงานโดยคณบดี และมีองค์ประกอบจากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะ
มาต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารโดยรองอธิการบดี ไปเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองอธิการบดี
แต่ละฝ่ายก็มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลตามที่งานอธิการบดีมอบหมาย อีกส่วนหน่ึงห่วงเร่ืองการถ่วงดุล สมมติว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร แล้วต้ังเป็นกรรมการประเมินคณบดี มานําเสนอ
ในสภาฯ อีก อาจจะเป็นเรื่องการขัดกันในการทําหน้าที่ ฉะน้ัน การจะออกข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 
๑๑ วรรค ๒ ต้องพิจารณา เพราะกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นบุคคลภายนอก การบริหารงาน 
ตามข้อบังคับเดิมเรายังไม่ได้ศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องขาดการมีส่วนร่วม มิฉะน้ัน
อาจถูกมองว่าเป็นการรวบอํานาจหรือล้วงลูกต้ังแต่อธิการบดีลงไปน่ังกํากับ 



๒๑ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑๐. ควรยกประเด็นข้อกฎหมายมาให้ครบ ต้ังแต่มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาถึงมาตรา ๔๑ 
ตามที่ได้ต้ังประเด็นว่าเพราะเหตุใดมาตรา ๔ วรรคสอง ระบุว่าให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการ 
๑ ใน ๓ เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลายแห่งจะระบุไว้
อย่างน้ี แล้วทําไมไม่ระบุให้ชัดเจนว่าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ในทางกลับกัน
ทําไมกฎหมายไม่ระบุว่าให้คณบดีเป็นประธานกรรมการเช่นกัน ซึ่งหากเป็นประธานสภาวิชาการกฎหมายได้ 
จะระบุชัดว่าให้อธิการบดีเป็นประธาน คือ องค์ประกอบของกรรมการมีหลากหลาย เราต้องดูบริบทของ 
การบริหารอุดมศึกษา ในการศึกษาน้ันพิจารณาจากหลายที่ ว่าที่ อ่ืนเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นอย่างไร ทั้งหมดก็เป็นเรื่องดีที่ต้ังประเด็นคําถามเพราะการปรับเปลี่ยนอะไรให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต้องใช้เวลา
ในการทําความเข้าใจ ซึ่งบางประเด็นก็ต้องใช้เวลา และเสียโอกาสไปค่อนข้างนาน เช่น กรณีของการให้มีภาควิชา 
ซึ่งมีการคัดค้านกันแต่สุดท้ายคณบดีทั้ง ๗ คณะ ได้ทําบันทึกถึงอธิการบดีและลงนามกันทุกคนว่าให้มีภาควิชา 
เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาได้ล่าช้าไปเกือบปี สุดท้ายสภามหาวิทยาลัยจึงแต่งต้ังให้มีหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่สวยงามว่าประเด็นไหนไม่เข้าใจก็ทําความเข้าใจกัน ข้อดีข้อเสียก็มีผลต่อการบริหารเช่นกัน องค์ประกอบหาก
มองเชิงกฎหมายข้อกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นคณบดี และไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นอยู่
กับสภามหาวิทยาลัยที่จะออกข้อบังคับในบริบท และความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย และคณะที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันได้เพ่ือทําให้เกิดความก้าวหน้าในมหาวิทยาลัย น่ีคือข้อกฎหมายทั้งสิ้น   

๑๑. การนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือรองอธิการบดี โดยคําช้ีแนะของ
อธิการบดีมาเป็นประธานกรรมการน้ัน ก็เพ่ือเป็นผู้เช่ือมโยงระหว่างนโยบายการบริหารคณะต่าง ๆ กับ
อธิการบดี และปัจจุบันงบประมาณก็ไม่เบ็ดเสร็จในคณะ  

๑๒. กรณีของสภาวิชาการทําไมต้องเป็นอธิการบดี ก็เน่ืองจากอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด กรณีคณะเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นคณบดี เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๓๖ ต้องเป็นประธาน
กรรมการ จึงคล้าย ๆ กับสภาวิชาการ ที่กรรมการประจําคณะดูแลงานวิชาการของคณะ แต่กรรมการบริหาร
คณะดูแลงานบริหารทั่วไปของคณะ อธิการบดีมีนโยบายอย่างไรคณะกรรมการประจําคณะต้องนําไปสานต่อ 
โดยหลักการไม่มีการซ้ําซ้อนอยู่แล้ว ส่วนกรรมการประจําคณะดูแลเรื่องงานวิชาการ ไม่มีความซ้ําซ้อนแน่นอน 
กรรมการบริหารคณะควรเป็นอธิการบดีเป็นคนแต่งต้ังโดยข้อเสนอแนะของคณบดียังดูศักด์ิสิทธ์ิน่าเช่ือถือ
มากกว่า 

๑๓. ข้อ ๗ (๑) ออกแบบไว้ว่ารองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมายหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานกรรมการ เน่ืองจากคิดว่าหากรองอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ ความเช่ือมโยงระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยจะสะดวกกว่าไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณและ 
การบริหารจัดการต่าง ๆ เพราะรองอธิการบดีเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคณะเพื่อมาปรึกษากับอธิการบดี 
ถึงเหตุผลความจําเป็นและปัญหาต่าง ๆ ไม่ต้องรอรายงานก่อนหรือหากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็เช่ือมโยงกับ 
สภามหาวิทยาลัยได้เลย เป็นต้น 

๑๔. ควรมองบริบทการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน หากคิดว่ามหาวิทยาลัยควรจะศึกษา
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยรอบข้างเพ่ือให้องค์กรเจริญก้าวหน้าในภาวะวิกฤติที่จํานวนนักศึกษาลดลง 
ประเด็นใดท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนทํา และเห็นว่าเกิดประโยชน์ก็ควรนํามาทําเพ่ือพัฒนาองค์กร อย่างไรก็ตามยัง
ยืนยันว่าหากมหาวิทยาลัยปรับปรุงบริบทของมหาวิทยาลัย เช่ือว่าคณบดีจะทํางานง่ายขึ้น โดยได้รับการพิสูจน์
มาแล้วจากคณบดีสองสามท่าน  



๒๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑๕. การทําอย่างน้ีก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนักศึกษาลดหรือไม่ลดลงได้ ฉะน้ัน
ควรกลับไปศึกษาว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนแบ่งสองหมวดอย่างน้ีหรือไม่ หรือว่ามีหมวดเดียว  

๑๖. แรกเร่ิมของการทําข้อบังคับฉบับน้ี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพ.ศ. ๒๕๕๑  
เดิมแยกเป็นสองฉบับ ฉบับหน่ึงเป็นเรื่องคณะกรรมการประจําคณะ อีกฉบับเป็นเรื่องการบริหารงาน เรื่อง
คณะกรรมการประจําคณะก็ออกมาหลายชุด เรื่องการจัดระบบการบริหารงานก็ยังเอากรรมการประจําคณะ
กับกรรมการบริหารไปอยู่ฉบับเดียวกัน พอมาคณะกรรมการชุดน้ีทําก็เริ่มหลอมรวมมาเป็นฉบับเดียวกัน น่ันคือ
คณะอยู่ของคณะ สถาบันก็อยู่ของสถาบัน พอมาถึงตรงน้ีเลยอิงแบบเดิมมาแยกเป็นสองหมวด ดังน้ัน อาจมอบ
กรรมการฯ ไปทบทวน และไปศึกษากรณีประเด็นของการแยกเป็นสองหมวดหรือยุบให้เหลือหมวดเดียว  
โดยให้ไปหาเหตุผลว่าทําไมต้องมีสองหมวด มีหมวดเดียวได้หรือไม่ จะสะดวก/รวดเร็วหรือไม่ แบบไหนดีกว่ากัน 
และควรศึกษาข้อมูลจากที่อ่ืนว่ามีสองหมวดดี และไม่ดีอย่างไร ประเด็นที่สององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือประจําหน่วยงานอ่ืนมันหลบเลี่ยงไม่ได้ ต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แน่นอน เพียงแต่
ไปเขียนอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการประจําคณะกับคณะกรรมการบริหารคณะ แม้ว่ามีหมวด
เดียวก็สามารถเขียนให้ชัดเจนได้ 

๑๗. ควรพิจารณาทบทวนกรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาดูว่าใคร
ควรเป็นประธานกรรมการ  

๑๘. ไม่ควรนําเอาการบริหารของภาควิชาเข้ามาระบุในข้อกฎหมายฉบับน้ีควรแยกออกไป
ต่างหาก  

๑๙. ควรกลับไปทบทวนและไปประชุมกับคณะต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จะสังเกต
ได้ว่าคณบดีที่มหาวิทยาลัยอ่ืนจะค่อนข้างย่ิงใหญ่ และมีอํานาจมาก ดังน้ัน ควรให้โอกาส ให้อํานาจการบริหาร 
แต่ในทางกลับกันต้องมีบทลงโทษว่าหากทําผิดต้องรับผิดชอบเต็มที่ เป็นต้น 

๒๐. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์ในคณะทุกคนเสนอเอกสารการสอนท่ีตนรับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชาต่อคณบดี พร้อมทั้งลงนามทําสัญญากับคณบดี เน่ืองจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญ
อย่างย่ิงที่ต้องทําเอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอนหรือมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓ เพราะ
น่ันคือจุดที่แสดงความเป็นเลิศทางด้านการสอนว่าบุคคลน้ีเก่งทางด้านการสอน มีความรอบรู้ทั้งวิธีสอน        
เน้ือหาสาระ การวัดผล ประเมินผล และสามารถแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพทางวิชาการด้านการพัฒนาศาสตร์    
ในสาขาวิชาน้ัน ๆ การบรรยาย การค้นคว้า การวิจัย และวิธีการสอน เรื่องน้ีสําคัญ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะให้
เป็นหน้าที่รับผิดชอบของใคร อาจให้เป็นความรับผิดชอบในระดับภาควิชาหรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ก็ได้ แต่ต้องทําให้เกิดความชัดเจน เช่น ในภาควิชามีองค์ประกอบของกรรมการภาควิชาน้ันที่ประกอบด้วย
ประธานกรรมการประจําหลักสูตรหรือในคณะนอกจากมีภาควิชาแล้วมีประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เป็นกรรมการด้วยได้หรือไม่ และให้มีอาจารย์จํานวนหน่ึงมาเป็นกรรมการ แทนที่จะเป็นอาจารย์เป็นประธาน
คณะกรรมการประจําหลักสูตร เหล่าน้ี เป็นต้น 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 



๒๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล นําเสนอ 
ที่ประชุมว่าด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดภาระ
งานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
เรียบร้อยแล้ว โดย (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ และพิจารณาทบทวนอีกครั้งในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคณะกรรการกล่ันกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่           
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นอกจากให้บริการด้านวิชาการแก่คนในสังคมแล้วยังมีบริการด้าน
วิชาการแก่มหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย แทนที่จะระบุว่าภาระงานอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ น้ัน หาก
ระบุไว้แบบน้ีหมายความว่าไม่จําเป็นต้องช่วยอะไรมหาวิทยาลัยเลยก็ได้  

๒. ควรให้มีงานที่มีความหมายเหมือนคําว่า service to university ไม่ใช่ความหมายเหมือน
คําว่า other responsibility assigned by university แต่หากต้องการแค่ other responsibility assigned 
by university ก็ไม่ว่าอะไร ลองพิจารณาทบทวนดูอีกคร้ังหน่ึง 

๓. หากพิจารณาตามสัดส่วนแล้วมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสอน teaching university 
๑๐๐% เพราะสอนต้ัง ๒๕ ช่ัวโมง จาก ๓๕ ช่ัวโมง และไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ต้องช่วยเหลือสังคม ช่วยให้บริการ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้เลย จึงขอต้ังไว้เป็นข้อสังเกต 

๔. คณบดีควรมีการแจกตารางปฏิบัติตามภาระงานของอาจารย์ทุกคนต้ังแต่ต้นภาคการศึกษา 
แจกให้เหมือนกับตารางสอน แต่ไม่ใช่ตารางสอน ตารางการปฏิบัติตามภาระงานต้องแสดงให้เห็นว่าใครสอน
วิชาอะไร จํานวนกี่ช่ัวโมง ใครทําวิจัยเร่ืองอะไร จํานวนก่ีช่ัวโมง มีโครงการอยู่ในพ้ืนที่เท่าไร ก่ีช่ัวโมง เป็นต้น 
ทุกคนต้องได้รับเหมือนตารางสอนแต่มากกว่าตารางสอน เพราะมีภาระงานระบุ และควรประเมิน ติดตาม   
ตามภาระงานน้ัน ๆ การพิจารณาความดีความชอบทุกคนควรพิจารณาตามภาระงาน ตามตารางการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 
ฝากมหาวิทยาลัยเป็นข้อคิด เน่ืองจากภาระงานสามารถสะท้อนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยน้ัน ๆ และออกมาเป็นตารางการปฏิบัติงานของอาจารย์ ซึ่งสอดรับกันหมด ไม่เช่นน้ันจะมาดูว่า
ที่น่ีเป็นระบบการประดิษฐ์งานอย่างไร ดูได้จากตรงไหน ซึ่งให้เป็นข้อคิด ให้พิจารณาต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 



๒๔ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๔.๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
- ไม่ม ี- 
 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
- ไม่ม ี- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 

 
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

จํานวน ๘ รายการ ดังนี ้
๑) กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  ๒) กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
  ๓) กองทุนบณัฑิตวิทยาลยั 
  ๔) กองทุนสาํนักทะเบียนและประมวลผล 
  ๕) กองทุนสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๖) กองทุนสนบัสนนุการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  ๗) กองทุนก่อสร้างองคพ์ระมหาเจดีย์ 
  ๘) กองทุนดําเนนิงานพธิีพระราชทานปรญิญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
๕.๒ การตัดโอนตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ จํานวน ๑ อัตรา 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 



๒๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (วาระลบั) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑  
(วาระลับ) รายละเอียดตามเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๒ สรุปการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย นางสาวมะลิ หาญปราณ ี
 

การประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ วรรคสาม  

ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๒  
(วาระลับ) รายละเอียดตามเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ 
๘/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอ้ืองคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ดังน้ี 
  - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. เพ่ือรับฟังการนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
  - เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. เพ่ือรับฟังการนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่ง
คณบดี 
 



๒๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอ้ืองคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.  
 
 มนัญชยา รัตนกิจ บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง  
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   
  
  
  
  


